

Số: 1077 /PGDĐT

Uông Bí, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng  
kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Kính gửi: Các trường học trực thuộc trên địa bàn Thành phố.

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2022);

Nhằm đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB,NG,NLĐ) và học sinh; tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong học sinh; củng cố lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của mỗi nhà giáo; đề cao trách nhiệm của Nhà giáo trong sự nghiệp trồng người, tạo sự đồng thuận của xã hội trong các hoạt động giáo dục;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)<sup>1</sup>; tăng cường bồi dưỡng về đạo đức, chuẩn mực của nhà giáo. Tổ chức treo băng zôn tuyên truyền trực quan tại trụ sở đơn vị<sup>2</sup>.

2. Đẩy mạnh triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và cuộc vận động “*Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*” gắn với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của CB,NG,NLĐ.

3. Rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CB,NG,NLĐ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tăng cường công tác đối thoại tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập để kịp thời giải đáp những đề xuất kiến nghị hợp pháp và

<sup>1</sup> Theo kế hoạch, Sở GDĐT sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động: (1) Lễ kỷ niệm gắn với Chương trình nghệ thuật chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; (2) Triển lãm 40 năm thành tựu của ngành giáo dục; (3) Hội thi “Nữ giáo viên tài năng, duyên dáng”; (4) Xét thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong ngành giáo dục (05 Bằng khen Bộ GDĐT, 20 Bằng khen UBND tỉnh, 80 Giấy khen Sở GDĐT)...

<sup>2</sup> Các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn một trong các nội dung sau để tuyên truyền trực quan:

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

+ Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

+ Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của đảng, của nhà nước và của nhân dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

+ Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Uông Bí quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

chính đáng của CB,NG,NLĐ nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các cơ sở giáo dục.

4. Tăng cường kỷ cương, nề nếp, dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan trong và ngoài nhà trường, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sư phạm lành mạnh; rà soát, trang sắm thiết bị dạy học, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động giảng dạy; cải thiện điều kiện làm việc và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đội ngũ CB,NG,NLĐ. Các đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường (đã được Thành ủy, UBND thành phố cho chủ trương) phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

5. Quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thân thiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên CB,NG,NLĐ tích cực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

6. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của đơn vị (như: thăm hỏi nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tọa đàm, giao lưu gặp mặt giữa các thế hệ nhà giáo...); đánh giá các hoạt động thi đua phải khách quan, công bằng; bảo đảm an toàn phòng - chống dịch, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích cho CB,NG,NLĐ, học sinh.... Phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Ngành với trọng tâm là hoạt động thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

*Lưu ý: Các trường học chủ động tham mưu với UBND xã, phường để tuyên truyền, biểu dương các nhà giáo có nhiều đóng góp, thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo tại địa phương. Tuyệt đối không được huy động tiền của học sinh và phụ huynh học sinh để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.*

Kết quả tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được các đơn vị tổng hợp, đánh giá vào báo cáo tháng gửi bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT theo quy định.

Nhận được công văn, Phòng GDĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ với Bộ phận thi đua, tổng hợp (điện thoại 0972.887.945) để được giải đáp./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, UBND Thành phố (b/c);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (c/đ);
- Như kính gửi (t/h);
- Công TTĐT ngành;
- Lưu: VT, TH.

**PHỤ TRÁCH PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

  
  
**Trần Thị Hồng Thu**